



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ


สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวสิริลักษณ์ บัวทองรังสีมา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๕๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๕๓)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง- กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
๒	นางสาวกัลยา พลกล้า	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๕๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๕๘)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง- กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
๓	นางสาวณชนก ธรรมจักร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๖๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๖๐)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง- กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

/๔. นางสาวอุไรวรรณ...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๔	นางสาวอุไรวรรณ พลเมือง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๖๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๖๑)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง- กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
๕	นางสาวอัญชลี ไพศรี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๖๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๖๖)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง- กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
๖	นางสาวปัทมา กัลยานี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๘๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๘๐)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง- กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

  
(นายประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นางสาวอัญชลี ไพศรี

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๖๖)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b> ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๗) - ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๗) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๗) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๑๑๑๒๐๓๘๗๖
<b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b> - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ....๘๙....
<b>๓. อื่น ๆ</b> ..... .....	



## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวอัญชลี ไพศรี

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๖๖)

**๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา**

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคปอด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๘ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคปอด ผู้ป่วยชายไทยอายุ ๑๗ ปี รูปร่างผอม สถานภาพโสด น้ำหนัก ๕๕ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๗๐ เซนติเมตร อาชีพนักศึกษา เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ผู้ป่วยมาด้วยอาการไข้ช่วงบ่าย ๆ ไข้มีเสมหะสีขาวขุ่น เสมหะมีเลือดปนบางครั้ง น้ำหนักลด ๑ เดือนก่อนมาโรงพยาบาล แรกรับผู้ป่วยที่คลินิกวัณโรค งานผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ทำทางอ่อนเพลีย วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗ องศาเซลเซียส ความดันโลหิต ๑๐๑/๖๒ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของชีพจร ๙๖ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๑๖ ครั้งต่อนาที ผลการตรวจเสมหะพบเชื้อวัณโรค จากการซักประวัติประเมินอาการผู้ป่วยพบปัญหา ผู้ป่วยขาดความรู้เกี่ยวกับวัณโรคปอดและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง จากการประเมินโดยการให้ผู้ป่วยทำแบบทดสอบความรู้สำหรับผู้ป่วยวัณโรค ผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จึงได้ให้การพยาบาลโดย การให้ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคทั้งทางด้านอาการ การรักษาวัณโรค และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง รวมทั้งการมาตรวจรับยาตามนัด ภายหลังให้การพยาบาลนัดผู้ป่วยติดตามอาการและประเมินผลการพยาบาลพบว่าผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัณโรค สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง สามารถรับประทานยาตามแผนการรักษาของแพทย์และมาตรวจรับยาตามแพทย์นัด จากการทำแบบทดสอบความรู้สำหรับผู้ป่วยวัณโรค ผลการทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมิน  
ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัณโรคปอดและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

๒. ผู้ป่วยวัณโรคมีความตระหนักในเรื่องการรับประทานยาวัณโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อวัณโรคดื้อยา

๓. ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น ในด้านการควบคุมกำกับการรับประทานยาเพื่อเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยวัณโรค

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาระบบป้องกันเชื้อวัณโรคดื้อยา

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อเพิ่มอัตราการรักษาหายจากวัณโรคของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษาในโรงพยาบาลลาดกระบัง-กรุงเทพมหานคร

๒. เพื่อลดอัตราการขาดยาของผู้ป่วยในคลินิกวัณโรค

๓. เพื่อลดอัตราการเกิดเชื้อวัณโรคดื้อยา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ระบบการดูแลผู้ป่วยในคลินิกวัณโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. ผู้ป่วยตระหนักถึงความสำคัญของการรับประทานยาวัณโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อวัณโรคดื้อยา

๓. อัตราการรักษาหายจากวัณโรคของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษาในโรงพยาบาลลาดกระบัง-กรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น

๔. ลดเชื้อวัณโรคดื้อยา และลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ประชากรในชุมชน

๕. ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ลดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม